

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

TRẦN THỊ HỒNG YẾN

- Họ và tên: **TRẦN THỊ HỒNG YẾN**

- Sinh năm 1983

- Hiện là Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện Bến Lức.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Là một cán bộ của tổ chức Công đoàn, cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức lao động. Được cơ quan Liên đoàn Lao động giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Với ý thức và trách nhiệm của bản thân và được sự tín nhiệm của đông đảo cử tri để bản thân trở thành đại biểu HĐND, cơ quan quyền lực Nhà nước của nhân dân cấp tỉnh. Tôi sẽ cùng các đại biểu HĐND, các ngành chức năng, sẽ tiếp thu, ghi nhận và tích cực kiến nghị, tham gia giải quyết những quyền lợi của giai cấp công nhân, người lao động và công đoàn viên với những nội dung cụ thể như sau :

1. Tăng cường công tác phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo hiểm thất nghiệp, Luật Dân sự... đến người lao động, lực lượng công nhân và công đoàn viên đạt trên diện rộng và chiều sâu để nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động nói chung, trên cơ sở đó thực thi tốt pháp luật. Và cũng trên cơ sở am hiểu pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của giai cấp, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân. Tôi cho rằng đây là việc làm rất có ý nghĩa để giai cấp công nhân, người lao động phát huy vai trò làm chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Kiến nghị và tham gia cùng cơ quan chuyên môn, các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề tăng cường các đề án, chuyên đề đào tạo nhằm không những nâng cao cho lực lượng công nhân, người lao động về trình độ văn hóa, lý luận mà còn nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, phù hợp với yêu cầu lao động trong tình hình hiện nay. Tôi thiết nghĩ khi xây dựng đất nước ta theo định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa – hiện đại hóa, nhất là thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, người lao động có trình độ văn hóa, trình độ kỹ thuật tay nghề cao là yếu tố quyết định để có việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, có tích lũy để tham gia xây dựng xã hội ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp. Thấy được định hướng này, tôi chọn đây là nội dung thiết thực nhất, nếu được cử tri, người lao động tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND, tôi sẽ cùng cơ quan chức năng coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu để thực hiện nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động.

3. Phối hợp cùng các doanh nghiệp, chính quyền địa phương quan tâm đến việc thực hiện Luật cư trú, Luật giáo dục – đào tạo, chăm lo đời sống, chỗ ở và học tập cho con em công nhân, người lao động.

Hiện nay, do tốc độ phát triển công nghiệp, số lao động ngoài tỉnh đến sinh sống, lao động rất đông, có khi cả gia đình cùng nhập cư để lao động. Chính vì vậy, nhu cầu về nhà ở, nhà trọ công nhân được quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Từ thực tế tình hình, với chức năng của tổ chức công đoàn, chúng tôi đã phối hợp cùng doanh nghiệp, chính quyền địa phương cùng quan tâm đầu tư nhà lưu trú cho công nhân trong doanh nghiệp, xây dựng các mô hình nhà trọ công nhân tự quản, khu nhà trọ công nhân văn hóa... nhằm tạo điều kiện cho công nhân có nơi ở ổn định, được hỗ trợ về đời sống, được bảo vệ an ninh trật tự. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa công tác này để người lao động ngoài tỉnh an cư để lao động sản xuất tốt. Đồng thời quan tâm về công tác phối hợp với ngành Giáo dục – đào tạo tạo những thuận lợi về nhà trẻ, trường mẫu giáo... để con em công nhân được học tập, vui chơi, rèn luyện theo đúng tinh thần của Luật Giáo dục – đào tạo.

4. Tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện tốt Luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, thực hiện tốt qui chế dân chủ tại nơi làm việc theo đúng tinh thần Nghị định 149-NĐ/CP của Chính Phủ, tạo ra môi trường lao động hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động, phát huy tốt dân chủ trong doanh nghiệp, thực hiện tốt quyền lợi của doanh nghiệp, người lao động và quyền lợi của Nhà nước, bảo vệ quyền lợi người

lao động, đấu tranh chống đình công, lãn công không hợp pháp nhằm thực hiện tốt an ninh công nhân, an ninh nông thôn, xây dựng địa phương phát triển giàu đẹp.

5. Được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND, tôi sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của đại biểu theo luật định, góp phần xây dựng cơ quan HĐND ngày càng vững mạnh, dân chủ, đúng luật để luôn xứng đáng là người đại biểu nhân dân trong cơ quan quyền lực Nhà nước của nhân dân ở cơ sở./.